

# Nam Đài

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ  
Southern Taiwan University of Science and Technology

## Khoa Quản trị Thông tin Department of Information Management



Chứng nhận quốc tế



Join Us

### Giảng dạy chương trình học

1. Chương trình học được thiết kế theo xu hướng ngành, bao gồm "Chương trình Phát triển phần mềm và Ứng dụng Internet vạn vật thông minh", "Chương trình Doanh nghiệp điện tử và Ứng dụng Dữ liệu lớn", kết hợp với việc thực hiện các dự án thực tế, nhằm tăng cường khả năng thực hành và làm việc nhóm của sinh viên. Kết quả các dự án của sinh viên đã tham gia nhiều cuộc thi và giành được nhiều giải thưởng.
2. Tại đây có nhiều trang thiết bị phần cứng và phần mềm đầy đủ tiện nghi, Dự án lĩnh vực nghiên cứu chuyên đề bao gồm: "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo", "Phân tích dữ liệu lớn", "Internet vạn vật thông minh", "Doanh nghiệp điện tử", "Phát triển ứng dụng di động và ứng dụng thương mại điện tử", và "Thiết kế phương tiện truyền thông số".
3. Chú trọng hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, thực tập tại các công ty, kết nối với các tổ chức pháp nhân trong nước, các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp khởi nghiệp, giúp sinh viên tiếp cận với sự phát triển mới nhất trong ngành và phát triển kỹ năng thực tiễn về hoạt động doanh nghiệp.
4. Tại đây có thiết lập phòng thí nghiệm đào tạo nhân tài, chủ yếu dẫn dắt sinh viên nghiên cứu sâu về: "Ứng dụng Internet vạn vật thông minh", "Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn", "Quản lý carbon", "Phát triển ứng dụng di động" nhằm mở rộng khả năng năng học tập tiếp thu và ứng dụng của sinh viên.



### Thực tập sinh

Có nhiều đối tác công ty cho các thành sinh viên thực tập với mức lương thực tập rất hào phóng. Ví dụ: Công ty "United Microelectronics Corp" trả cho sinh viên mức lương thực tập có các sinh viên 39.000 TWD mỗi tháng. Ngoài ra, có nhiều sinh viên đã được tăng lương trực tiếp nếu như ở lại công ty thực tập và nhận công việc chính thức.



### Định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể gia nhập vào các khu công nghiệp khoa học kỹ thuật miền Nam (Southern Taiwan Science Park), khu công nghiệp khoa học kỹ thuật đài nam và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý thông tin như phát triển hệ thống thông tin, quản lý mạng, ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng Internet vạn vật thông minh, ứng dụng robot. Sinh viên có thể đảm nhận các vị trí như kỹ sư phần mềm/phần cứng, chuyên gia phân tích dữ liệu lớn, kỹ sư ứng dụng hệ thống Internet vạn vật, kỹ sư ứng dụng trí tuệ nhân tạo, v.v.